

“Chó Ngáp Phải Ruồi”

“Chó ngáp phải ruồi” (*Nghĩa bóng*) Chỉ người không có năng lực, bản thân đầy đầy dục vọng Tham - Sân - Si, thiếu hẳn Thân - Khẩu - Ý giáo.

“Chó ngáp phải ruồi”

Câu nói trên chỉ cho sự ngu ngốc, may mắn - ăn may mà có được, chứ bản thân không có thực tài. Nếu có được ít nhiều thắng lợi thì cũng chỉ là **“Chó ngáp phải ruồi”**.

Ông bà ta sử dụng thành ngữ: **“Chó ngáp phải ruồi”** để chỉ cho những người không có năng lực, nhưng lại đạt được những điều mình mong muốn không phải bằng thực lực mà chỉ nhờ vào sự may mắn - vào cơ hội, vào lúc mà tổ chức thiếu nhân tài - vật lực, không còn biết phải chọn ai (nhân tài trí thức thì lui vào quy ẩn - tuổi già sức yếu. Đa số còn lại thì còn non trẻ - bị chèn ép - chưa toát lên tài năng - chưa đủ uy tín - chưa được mạnh dạn đề bạt).

Trong cuộc sống, người xưa hay đưa ra những triết lý về nhân sinh - xã hội mang tính giáo dục - tính hệ quả để cảnh tỉnh mỗi cá nhân phải làm việc - phải có đời sống chuẩn mực.

Triết lý sống là một tư tưởng - quan niệm về đạo đức - cuộc sống - tình cảm - tiền tài - quyền lực, luôn luôn gắn liền với

đời sống, thể hiện được nội tâm - bản thân của mỗi người.

Triết lý sống là sự trải nghiệm - đúc kết thực tiễn, biết cách ứng xử đúng đắn - hành động lẽ phải hợp lý - giáo dục đạo đức - rèn luyện lối sống tốt đẹp, tôn trọng nhân bản - tự do - nhân chủ.

Mọi sự đau khổ của con người đều bắt nguồn từ tâm: **“Tướng tự tâm sinh - tướng tùy tâm diệt”** tất cả pháp từ tâm tướng mà sinh, do tâm ác nên biểu hiện ra cái tướng - ngôn ngữ hung ác. Người tâm sân giận, khi tụng chuyện dù nhỏ nhặt cũng khiến cho họ nổi sân si, hiện ra tướng sân hận hung ác. Dù cho có khéo léo che đậy, người thông minh có đạo nhãn cũng dễ dàng nhìn thấy được cái tâm sâu hiểm là thiện hay ác. Để có cuộc sống an yên, cần phải rèn luyện - nuôi dưỡng cái tâm, buông bỏ Tam độc: Tham - Sân - Si, nhận thức cho được 3 triết lý nhân sinh:

Đời là bể khổ

Dòng sông là vô thường

Bản thân là vô ngã

Đời sống luôn luôn bất như ý, “Khổ khổ”: muộn phiền - mất mát - rủi ro - thảm họa - thất vọng chồng chất lên nhau. Dục vọng - tham lam - lừa mình dối người gieo thêm nhân khổ

đau. Hãy có cuộc sống với trái tim bao dung - rộng mở.

Đời sống không ngừng chuyển biến, luôn luôn thay đổi theo thời gian, không dừng lại ở một điểm nào.

Cơ thể - suy nghĩ - tính cách là vô ngã, không tự đóng khung - khép mình phiến diện, luôn làm mới cuộc sống.

Nhận thức đời sống đau khổ - vạn vật vô thường - nhân sinh vô ngã, hãy không ngừng khát khao tu học - rèn luyện - tu tâm - dưỡng tính để giúp cho mình và mọi người có cuộc sống an yên - hạnh phúc:

Thế giới mà bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào làm khó cho người khác - lỡ dở đời mình - ảnh hưởng đến tổ chức.

Đừng có đời sống mơ hồ - phủ định, phải thành tâm tự nhủ - soi rọi lại bản thân mình, biết mình là ai. Phải sống chân thực.

Cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi biết tỉnh thức, biết giữ mình, nuôi dưỡng tâm đức.

Trải nghiệm cuộc sống, mở lòng vị tha - tử tế - thương yêu giúp đỡ mọi người - phụng sự tha nhân. Đời sống có mục đích - hữu ích - có ý nghĩa.

Houston - Texas, 24/02/2024.



Nguyễn Hoàng

Phan Văn Huy Tâm